



Ngày 12 Tháng Hai Năm 2024

Kính gửi cư dân trong cơ sở chăm sóc người cao niên,

Chúng tôi thuộc Ủy hội Đặc trách An toàn và Chất lượng Chăm sóc Người cao niên viết thư này gửi đến quý vị. Chúng tôi lo ngại rằng **ngày càng có rất nhiều cư dân trong cơ sở chăm sóc người cao niên KHÔNG được tiêm liều vắc-xin COVID-19 tăng cường** khi đến hạn.

Hiện vẫn còn rất nhiều người mắc bệnh COVID-19 trong cộng đồng. Sự bùng phát của vi-rút đang gia tăng tại các cơ sở chăm sóc người cao niên trên khắp nước Úc.

Tuổi già là nguy cơ lớn nhất dẫn đến bệnh trầm trọng khi bị COVID-19. Những người sống trong các cơ sở chăm sóc người cao niên đặc biệt dễ bị COVID-19. Việc cập nhật các mũi tiêm chủng ngừa COVID-19 sẽ mang lại cho quý vị sự bảo vệ đáng kể và giảm nguy cơ quý vị bị COVID-19 trầm trọng. Tiêm chủng cập nhật bao gồm **tiêm mũi tăng cường trong 6 tháng qua.**

Nhóm Tư vấn Kỹ thuật Tiêm chủng Úc (ATAGI) là những chuyên gia hàng đầu về chủng ngừa COVID-19 tại Úc. Họ khuyến rằng mục đích chính của việc chủng ngừa COVID-19 là để giảm nguy cơ mắc bệnh trầm trọng và tử vong.

Vào tháng 2 năm 2023, **ATAGI đã cập nhật các khuyến nghị của họ rằng tất cả người lớn từ 75 tuổi trở lên nên tiêm thêm một liều vắc-xin ngừa COVID-19 trong năm 2023 nếu đã chích lần cuối cùng được 6 tháng.** Lời khuyên này vẫn đúng trong tháng 2 năm 2024. Khả năng miễn dịch mà quý vị có được từ việc tiêm chủng sẽ giảm dần theo thời gian. Liều vắc-xin tăng cường sẽ gia tăng và duy trì khả năng miễn dịch của quý vị đối với bệnh COVID-19.

Việc chủng ngừa COVID-19 và cập nhật các mũi tiêm tăng cường là quyền quyết định của quý vị. Tôi thực sự khuyến khích quý vị suy nghĩ cẩn thận về điều này. Tiêm vắc-xin sẽ bảo vệ sức khỏe cho chính quý vị và những cư dân xung quanh quý vị. Cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên của quý vị phải giúp đỡ để quý vị được tiêm chủng. Xin đừng ngần ngại nêu vấn đề chủng ngừa với họ và nhờ họ giúp đỡ.

Kính,

Janet Anderson, PSM
Ủy viên

Bác sĩ Melanie Wroth, MB BS, FRACP
Cố vấn Trưởng Lâm sàng